



การประสานงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงาน เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับตลาดสด (หน่วยงานภาครัฐ)

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ



Cluster
อนามัยสิ่งแวดล้อม



สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย นำโดย นางนภพรรณ นันทพงษ์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ให้การต้อนรับคณะทีมงานจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน นำทีมโดย นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เพื่อประสานงาน และชี้แจงรายละเอียดโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับตลาดสด (หน่วยงานภาครัฐ) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการใช้พลังงาน และศักยภาพด้านพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำแผนการส่งเสริม พร้อมทั้งออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับ การใช้พลังงานในตลาดสดประเภทที่ ๑ โดยมีเป้าหมายในการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานในตลาดสดประเภทที่ ๑ จำนวน ๑,๕๖๕ แห่ง จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกตลาดสดที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐจำนวน ๑๐๐ แห่ง เพื่อดำเนินงานออกแบบเทคโนโลยี จัดทำแผนส่งเสริมด้านพลังงาน และเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการของตลาดสดแต่ละแห่ง โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ได้ข้อมูลการใช้พลังงานเบื้องต้นของตลาดสดประเภทที่ ๑ สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานของประเทศ และแนวทางการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานของตลาดสดที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับตลาดสดประเภทที่ ๑ ต่อไป



ข้อสรุปของที่ประชุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอความอนุเคราะห์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย จัดทำหนังสือถึง ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ ของกรมอนามัย เพื่อประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้จัดทำโครงการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลตลาดสดประเภทที่ ๑ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ในระหว่างการดำเนินงาน กรมอนามัย อาจลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล เพื่อติดตามการดำเนินงาน และจัดเก็บข้อมูลในประเด็นที่กรมอนามัยเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลตลาดสดประเภทที่ ๑ ให้เป็นปัจจุบันต่อไป



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health)